



ประกาศจังหวัดสุโขทัย,
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามที่จังหวัดสุโขทัย ได้มีประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมทั้ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๒๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๓๒๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หมวด ก การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ที่ปฏิบัติงานประจำในจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ข้อ ๑.๑๔ การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนตามกฎหมายของหน่วยงานและลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้น การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำทุกกรณี การได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ/การเลื่อนค่าตอบแทน) จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๐๗	นายอนุชิต มาสอน
๒	๐๑๑	นางสาวเสาวลักษณ์ แจ้งสวะ
๓	๐๐๖	นางสาวพัชรวรรณ มิ่งเหมือน
๔	๐๑๙	นางปราณี เกตุฮ่อ
๕	๐๑๒	นางสาวอัจฉรา สารแดง
๖	๐๐๕	นางสาวนันท์นัช อ่อนจันทร์
๗	๐๐๑	นางสาวลลิตา ศรีฟ้า
๘	๐๒๐	นางสาวสายฝน กาญจนมณี

๙. นางสาวนิตา ...

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๙	๐๑๖	นางสาวนิตา แซ่เหงา
๑๐	๐๑๘	นางสาวสมหมาย คำกลืน
๑๑	๐๑๔	นางสาวธิดา วันเพ็ญ
๑๒	๐๐๔	นายจิรายุทธ์ ภูมิดาจันทร์

๒. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

- ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
- ๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดสุโขทัย กำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่ได้รับสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๔. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป พร้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๔ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป มาด้วย

๕. ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้ เมื่อมีตำแหน่งว่างจะแจ้งให้มารายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ลำดับที่ต่อไป

๖. หากส่วนราชการใด มีตำแหน่งว่างของพนักงานราชการทั่วไป สามารถเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีนี้ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยไม่ต้องสรรหาและเลือกสรรใหม่ จนกว่าบัญชีนี้จะสิ้นผลหรือบัญชีนี้เป็นอันยกเลิก

อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางกนกทิรา โยธินทร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย